

テーマ : 「市民税・県民税の申告について」 「เกี่ยวกับการยื่นเสียภาษีเทศบาล・ภาษีจังหวัด」

คราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการยื่นเสียภาษีเทศบาล・ภาษีจังหวัด ประจำปี 2024 กัน.

ภาษีเทศบาล ภาษีจังหวัดนั้น เป็นภาษีที่จะถูกเรียกเก็บตามจำนวนรายได้ที่ได้รับใน 1 ปีที่ผ่านมา.

ทุกคนมีหน้าที่ต้องจ่ายภาษี และทางรัฐจะนำภาษีเหล่านั้นมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของทุก ๆ คน.

ชาวต่างชาติที่มีทะเบียนถิ่นที่อยู่ในอำเภอตากาโนะ ณ วันที่ 1 มกราคม ปี 2024หรืออาศัยอยู่ในอำเภอตากาโนะเกิน 1 ปีขึ้นไปนั้น, จะต้องเสียภาษีเทศบาลและภาษีจังหวัดประจำปีงบประมาณของปี 2024 ให้กับทางอำเภอตากาโนะ. อย่างไรก็ตาม หากจำนวนรายได้ที่ได้รับใน 1 ปีนั้นน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก็ไม่ต้องจ่ายภาษีดังกล่าว.

หากคุณไม่ยื่นแสดงการเสียภาษี, การคำนวณเบี้ยประกันสุขภาพแห่งชาติหรือค่าเช่าบ้านของรัฐอาจจะไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น, และอาจไม่สามารถขอออกใบรับรองการเสียภาษีได้. สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นแบบแสดงรายการภาษี สามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม สามารถส่งแบบฟอร์มการเสียภาษีได้ทางไปรษณีย์.

เมื่อยื่นแบบแสดงรายได้เพื่อเสียภาษีนั้น ขอให้พึงระวังใน 2 ข้อดังต่อไปนี้

ข้อแรก คุณจำเป็นต้องกรอกหมายเลขหมายนัมเบอร์ของคุณลงในใบคำร้อง. ดังนั้น กรุณาถ่ายสำเนาบัตรหมายนัมเบอร์และสำเนาเอกสารที่สามารถยืนยันตัวตนของคุณและยื่นพร้อมใบคำร้อง.

ข้อที่ 2 ในกรณีที่คุณอุปการะครอบครัวที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น กรุณายื่นเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับครอบครัวที่คุณได้อุปการะพร้อมเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการโอนเงินไปให้ครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศ.

ข้อสำคัญคือ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2024 เป็นต้นไป หากบุคคลที่คุณอุปการะอยู่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี, อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น และมีการส่งเงินให้ผู้อยู่ในอุปการะต่อคน ในระยะเวลา 1 ปี เป็นจำนวนเงินมากกว่า 3 แสน 8 หมื่นเยนขึ้นไป คุณจำเป็นต้องยื่นเอกสารที่แสดงการโอนเงินไปยังบุคคลดังกล่าวด้วย

ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีการจัดให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นเสียภาษีเทศบาลและภาษีจังหวัดขึ้น กำหนดการและสถานที่ รวมทั้งเนื้อหารายละเอียดต่าง ๆ นั้น สามารถดูได้ใน (โคโฮตากาโนะ) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์

สามารถสอบถาม วิธีการยื่นเสียภาษีเทศบาลและภาษีจังหวัด ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ แผนกภาษีพลเรือน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 6 - 2 2 4 - 8 5 0 7

ขอความร่วมมือมายังทุกท่าน ในการยื่นเสียภาษีอย่างถูกต้อง และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม